

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ฝึกหัดจิตด้วยพุทธศาสนา

ก่อนจึงหัน

วันพระ วันโยม ๗ คำ ๘ คำ ๑๔-๑๕ คำ อย่างน้อยให้ได้บริจาคนาน หรือ
เข้าวัดเช้าวัน พังธรรมจำศีล วัน ๗ คำ ๘ คำ ๑๔-๑๕ คำ วันเหล่านั้นเป็นวันยุ่งของเรา
ตลอด ก็เลยเอาไปกินหมด ธรรมไม่ได้ ในวันเช่นนั้นวัน ๗ คำ ๘ คำ ๑๔-๑๕ คำ ควร
จะได้ธรรมได้ธรรมได้บุญได้กุศลจากวัดจากวา จากการทำบุญให้ทานติดหัวใจไปบ้าง
มันหนาเข้าทุกวัน มนุษย์เรานี้หนาเข้าทุกวัน หนายิ่งกว่าภูเขา ไม่มีอะไรจะหนายิ่งกว่า
มนุษย์ เรายังหึ่งในตัวเร่อีกนะ หึ่งในความหนาของตัวเอง ถ้าไม่มีศาสนานี้จะเป็น
สัตว์ไปหมดเลยนะ ยังมีบิ๊บบี้ แะบิบี้ บ้างศาสนา สอนสัตว์ให้เป็นคน พอรู้บาปบุญ
บ้าง ถ้าไม่มีพุทธศาสนาแล้วยิ่งจะแล้วกว่านี้ไปอีก มันหนามากจริงๆ

เราให้เห็นชัดๆ การพูดทั้งนี้พูดตั้งแต่ต้นฟาดจนกระทั่งถึงมันสว่างจ้าครอบ
โลกธาตุ การฝึกหัดจิตด้วยพุทธศาสนา พุทธศาสนานี้ฝึกตั้งแต่อยู่ในนมในโคลน เอา
ขึ้นมาชะมาล้างๆ เรื่อยๆ เอาจนเป็นผู้เป็นคน จนสว่างจ้าภายในจิต ที่นี้มองไปไหนมัน
จ้าไปหมดเลย พระพุทธเจ้าสอนโลกทั้งหลายโกหกเหวอ ทำไมเราจึงโกหกแต่เจ้าของ
ว่าพระพุทธเจ้าโกหก ตัวเราโกหกทั้งวันไม่ดูเลย

เลอะเทอะมากมนุษย์เราทุกวันนี้ ยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันๆ ใครก็อวดว่าดีว่าเก่ง
ว่ารู้ฉลาด เมืองไทยเรามีแต่คนฉลาดแต่กีดกันเก่งยิ่งกว่าหมา เมืองไทยเราเป็นเมือง
ฉลาดแต่กีดกันหมาสู้ไม่ได้ นี่ละมันฉลาดอย่างไรหมากัดกัน คนลงไปเรียนวิชาหมากัด
กันแล้วใช้ไม่ได้นะ ใครก็หึ่งๆ ก็เลยมันต้องหึ่งๆ ก็เลยชอบขบขบ ชอบ
หึ่งๆ ธรรมไม่ชอบ ดูตามหลักความจริงธรรม ถ้าก็เลยไม่ดูความจริง เอาแต่ของ
จอมปลอมมาหลอกกันๆ มันเลอะเทอะจริงๆ

เราสลดสังเวช เราเกิดในท่ามกลางมนุษย์นี้ แต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นละ แต่เวลา
มันเปลี่ยนของมันด้วยการฝึกฝนอบรมแล้วเปลี่ยนอย่างนี้ละ เปลี่ยนๆ สิ่งไม่เคยรู้รู้ สิ่ง
ไม่เคยเห็นเห็น สิ่งเป็นภยรู้เป็นภย สิ่งเป็นคุณรู้เป็นคุณ ให้พากันฝึกหัดตัดแปลงจิตใจ
เราบ้าง เวลาจะนอนไม่มีงานใดละ ให้สวดมนต์ได้แค่นั้นก็เอา แล้วนั่งสมาธิภาวนา
สำรวจจิตไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆ ตั้งแต่ตื่นนอนมันคิดพอแล้วละ จะมานั่งภาวนา
เท่านั้นมันจะไม่ยอมให้ภาวนานะ มันจะคิด มันไม่อิ่มพอละกิเลสนี้ ให้พากันภาวนาบ้าง
จะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร เอาละให้พร

หลังจ้งหัน

สรุปทองคำทั้งหมดที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ได้ทองคำ ๑๑,๘๑๓ กิโล ๖๙ สตางค์ ตั้งแต่เราเริ่มหาทองคำ มาถึงวันนี้ได้ทองคำ ๑๑,๘๑๓ กิโล ๖๙ สตางค์

วันนี้ไม่สบายมากนัก ถ้าธรรมดาไม่ขยับเขยื้อน ไม่ลงจากกุญแจ ไม่นั่นเลย วันนี้ไม่สบายมาก มันเปลี่ยนแปลง พอตื่นขึ้นมาเป็นโลกใหม่ โลกเก่าคือโลกปรกติธรรมดา โลกใหม่โรคไข้ ชัดไปหมดเลย ไม่ทราบเป็นอะไร เมื่อเช้านี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่รู้ เป็นไข้ ตื่นขึ้นมาระบมหมดแหละวันนี้ นี่ก็จะต้องไปเทศน์วัดถ้าเกีย บ่ายโมงออกพอดี ยังไม่ถึงบ่ายสองโมงก็ถึงแล้ว บ่ายโมงออก บ่ายสองโมงเริ่มเทศนาว่าการ วันนี้เป็นอะไรไม่ทราบ เป็นไปหมดธาตุชั้นปวดหมดเลย พอตื่นขึ้นมามันเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้ละ พอตื่นขึ้นมามันเป็นอยู่แล้ว ปวดเนื้อปวดตัวหมดเลย

วันนี้มีอะไรป่วย โป้วัดถ้าเกีย คือเราพูดอะไรพอเข้าใจบ้างหายเจ็บบๆ ต้องมีคนมาคอยกระตุกเรื่อย ไม่งั้นไม่ได้เรื่อง เดี่ยวนี้หลงลืมไปหมด มันเลอะเทอะไปหมดแล้วแหละถ้าพูดถึงเรื่องเลอะเทอะ แต่มันปล่อยของมันต่างหากนะ ไม่ใช่มันเลอะเทอะ มันปล่อยของมันต่างหาก มันปล่อยไปๆ อย่างนั้น มันหากเป็นของมันเอง

วันพระ วันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันพอว่างบ้างให้เสาะแสวงหาความดีงามเข้าสู่ใจ มันหาแต่ของสกปรกโสภมเข้าสู่ตัวเข้าสู่ใจ ไม่ได้หาของดีของดีเข้าสู่ใจ เวลาตายไปแล้วควาหาแต่ของดีมันไม่เจอละ ก็เราไม่หาดี มันจะเจอแต่สิ่งที่ผิดหวังๆ นั้นละครั้นเวลามีชีวิตอยู่ก็เพลินไปแบบหนึ่ง เวลาจะตายควาหาหลักยึดไม่มี เพราะไม่ได้สร้างเอาไว้ สร้างแต่ความเพลินมันก็เอาความโศกเศร้ามาให้ ไม่ดี ให้พากันพิจารณาบ้างนะ

เราเป็นลูกศิษย์พระ พระวัดป่าบ้านตาดเสียด้วย เราเข้มงวดกวดขัน เดี่ยวนี้ไม่เอาไหนละ แต่ก่อนจริงจังมากทีเดียวกับพระกับเณรนี้ ตาแหลมคมมากทีเดียว เดี่ยวนี้ปล่อยแล้ว ปล่อยไป ปล่อยธรรมชาติของมันเอง ไม่เอาไหน ดูแต่ธาตุแต่ชั้นเจ้าของก็ล้มลุกคลุกคลานไปแล้วเดี๋ยวนี้ มันอ่อนลงทุกวันๆ ต่อไปนี้จะให้พร

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ